

PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN PHẢN BIỆN XÃ HỘI

TRẦN ĐĂNG TUẤN *

Về nội dung, ý nghĩa và giá trị của phản biện xã hội, bạn đọc đã có dịp làm quen qua bài "Phản biện xã hội: những vấn đề chung", đăng trên Tạp chí Cộng sản số 17 (9-2006). Để tìm hiểu sâu hơn vấn đề này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu "Phương thức thực hiện phản biện xã hội"

PHẢN biện xã hội có thể phân loại theo các tiêu chí khác nhau. Đây chỉ là một kiểu phân loại hình thức phản biện xã hội:

I - Phản biện xã hội phạm vi hẹp.

Việc đưa ra phương án và tổ chức phản biện đối với phương án được tiến hành trong phạm vi đối tượng tham gia hẹp, không thông tin và công bố rộng rãi về quá trình và nội dung phản biện.

Các phương án xã hội là đối tượng phản biện phạm vi hẹp gồm các chủ trương, đề án, quyết sách... cần thiết phải cân nhắc, đối chiếu, phân tích, phản biện, nhưng không nên và cũng không cần làm việc đó ở phạm vi rộng rãi. Đó có thể là:

- Các chủ trương, chính sách, đề án... mang tính chất chuyên biệt cao, việc nhận xét, phê bình đòi hỏi các hiểu biết chuyên sâu mà chỉ một số người, đơn vị, cơ quan nhất định trong xã hội có được. Số đông không có thông tin và các cơ sở dữ liệu cần thiết để thảo luận, nếu đưa ra để mọi người nhận xét

cũng không có hiệu quả, lại tốn công sức, thời gian xã hội. Cần nhấn mạnh rằng, cố tình đưa các vấn đề kiểu này ra bàn luận rộng rãi nhiều khi chỉ là một động tác mang sắc thái mỉa mai, làm loãng vấn đề, kéo dài thời gian, không tập trung vào việc thực hiện.

- Các dự thảo chủ trương, chính sách được giao cho một đơn vị (bộ, ngành, cơ quan...) chuẩn bị, chưa chính thức trở thành chủ trương của nhà nước. Phản biện xã hội bước đầu chỉ nhằm thu thập thêm các dữ kiện để hoàn chỉnh phương án, hoặc để thay đổi phương án mà đơn vị đó đang chuẩn bị. Trường hợp này cũng chỉ cần thực hiện phản biện xã hội phạm vi hẹp. Tuy nhiên sau đó dự thảo này cũng có thể trở thành đối tượng để thực hiện phản biện xã hội rộng rãi, khi đã là phương án của nhà nước.

- Các chủ trương, chính sách, quyết định... mà việc thảo luận, thông tin công khai sẽ không có lợi, dễ bị kẻ địch lợi dụng để

* TS, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

xuyên tạc, gây nhiễu, ví dụ: các đề án liên quan đến an ninh chính trị, kinh tế, xã hội không nên phổ biến rộng rãi trước khi được lựa chọn và đưa vào thực hiện; các chủ trương, chính sách, quy định không mang tính chất an ninh quốc gia nhưng vào thời điểm chuẩn bị khó dự đoán phản ứng của đông đảo mọi tầng lớp xã hội, khó tiên liệu các hậu quả về tâm lý xã hội... Trong thực tế luôn luôn có các trường hợp như vậy. Một nhà nước, một lực lượng lãnh đạo xã hội không thể công khai hóa tất cả các dự án quản lý điều hành của mình, nhất là khi còn trong quá trình rà soát, chuẩn bị, chưa thực hiện. Trong bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay, đó là điều cần thiết khách quan. Mặt khác cũng cần có phân định rõ, không quá mở rộng nội dung cần phản biện xã hội hẹp, không công khai, đặc biệt kiên quyết tránh chuyện lợi dụng hình thức này để hạn chế thông tin, vi phạm quyền được thông tin của xã hội.

- Các biện pháp quản lý điều hành trước khi áp dụng cần có sự cõ xét với các nhìn nhận khác để có thêm cơ sở quyết định có áp dụng hay không. Tuy nhiên do đây là các dự kiến biện pháp quản lý điều hành, không cần thiết phải công khai rộng rãi, và là những biện pháp có thể điều chỉnh nhanh nếu khi đưa vào áp dụng bộc lộ ra là không hợp lý.

Như trên đã nói, để bảo đảm các hoạt động quản lý nhà nước có tính kịp thời và hiệu quả, không nên lạm dụng hình thức phản biện xã hội cho tất cả các kế hoạch và biện pháp điều hành của nhà nước. Mặt khác, với một số dự kiến biện pháp và giải pháp, phản biện hẹp là rất cần thiết để tránh các hệ quả trái với mục tiêu. Thực tế cho thấy có các quyết định mặc dù theo đuổi mục đích xã hội rất đúng đắn, đáp ứng quyền lợi của đông đảo mọi người, nhưng khi đưa ra thực hiện lại vấp phải phản ứng không thuận ngay trong bản thân bộ máy

thực hiện, vì chưa có sự cõ xét ý kiến để kiểm nghiệm phương án trong phạm vi cơ cấu bộ máy đó, hoặc không vấp phải phản ứng không thuận nhưng lại dẫn đến các hệ quả trái chiều.

Phương thức, phương tiện thực hiện phản biện phạm vi hẹp có những nét tương đồng với phản biện khoa học: trung tập phản biện có địa chỉ, tuyệt đối khách quan, đề cao trách nhiệm khoa học cũng như trách nhiệm tổ chức của chủ thể thực hiện phản biện; quyền tiếp cận với thông tin và dữ liệu không phổ biến rộng; có thể áp dụng cả phương pháp giữ bí mật nguồn (chủ thể phản biện) nếu cần thiết. Quá trình và kết quả phản biện có thể cần bảo mật để tránh bị lợi dụng (tùy theo nội dung là đối tượng của phản biện).

Chủ thể tiến hành phản biện xã hội không công khai là:

- Các đơn vị, cơ quan chức năng, chuyên sâu trong hệ thống chính trị, hệ thống nhà nước, hệ thống làm công tác nghiên cứu của xã hội.

- Các cá nhân có trình độ hiểu biết sâu về lĩnh vực đề cập.

- Với nhiều vấn đề chuyên môn (khoa học - kinh tế - kỹ thuật...) có thể trưng cầu thẩm định hẹp với sự tham gia của các tổ chức, cơ quan nghiên cứu quốc tế.

Trong hình thức phản biện này rõ ràng các chủ thể thực hiện có trình độ chuyên nghiệp cao, thường xuyên theo dõi lĩnh vực có vấn đề cần phản biện. Đó phải là các chuyên gia hoặc các đơn vị, tập thể có chức năng, và có khả năng đưa ra các nhận xét, lập luận, quan điểm mang tính khoa học cao. Để vận hành cơ chế phản biện hẹp, cần:

1 - Xây dựng được hệ thống các tập thể chuyên môn, có khả năng hoạt động hiệu quả theo dõi các lĩnh vực của đời sống xã hội,

các lĩnh vực khoa học chuyên ngành. Khắc phục sự e ngại của các cá nhân hoặc tập thể khi cần đưa ra các lập luận và ý kiến khác với dự định chính sách ban đầu. Đề cao tinh thần trách nhiệm cũng như tinh thần dũng cảm khoa học của người phản biện. Coi trọng việc đặt hàng phản biện đối với các tổ chức, cơ sở nghiên cứu độc lập, kể cả các cơ sở thuộc sở hữu tư nhân.

Hiện nay vẫn còn tâm lý e ngại phát biểu chính kiến trong hàng ngũ những người làm công tác chuyên môn, công tác khoa học, nhất là khoa học xã hội. Một khi không xây dựng được không khí dân chủ, khách quan trong các tổ chức, đơn vị thì tình trạng này còn tiếp diễn. Trước hết, rất cần phải đề cao một nguyên tắc là: với những cá nhân được giao công việc phản biện đối với các phương án do các đơn vị thuộc hệ thống lãnh đạo chính trị hoặc nhà nước đưa ra, thì việc đưa ra chính kiến, nhận xét khách quan là nhiệm vụ chính trị và nghĩa vụ khoa học. Mọi hành vi đối xử có tính chất thành kiến, trù dập với những người làm công việc phản biện khách quan, khoa học là hành vi xấu, không được phép có ở những người có chức trách.

2 - Có các quy định cụ thể về nhiệm vụ phản biện đối với các đề án chủ trương, chính sách, giải pháp dự định sẽ đưa vào thực tế. Có thể có quy định về các loại chủ trương, chính sách nhất định phải trưng cầu phản biện trước khi quyết định.

Thực tế cho thấy bất cứ quốc gia nào cũng có hệ thống các tập thể, đơn vị có thể thực hiện sự thẩm định, phê bình các dự định của chính quyền, lực lượng lãnh đạo xã hội nhằm mục đích bảo đảm sự chính xác của các quyết sách khi nó được thực thi. Tuy vậy, hiệu quả sử dụng các đơn vị trên vào phản biện xã hội phụ thuộc rất nhiều vào năng lực tổ chức, huy động các đơn vị này, và phụ thuộc vào việc

các đơn vị đó có bị nhiễm thói làm việc hình thức chủ nghĩa hay không.

Hiện nay chúng ta đã có nền nếp dựa vào các cơ quan nghiên cứu, tham mưu đưa ra các thẩm định đối với các đề án chính trị - kinh tế - xã hội. Thực tế hiện nay là các dự án luật, các văn bản quy định dưới luật, các đề án quan trọng... trước khi được quyết định đều trải qua quy trình trưng cầu nhận xét góp ý bắt buộc của các bộ, ngành, đoàn thể. Tuy nhiên trong rất nhiều trường hợp có các đề án quan trọng chỉ nhận được các ý kiến dừng ở mức góp ý, chưa đạt được mức phản biện. Sự góp ý và thẩm định nhiều khi chất lượng thấp, bởi cơ chế quy trách nhiệm chưa rõ ràng (nhất là các ý kiến của các bộ, ngành về dự thảo do bộ, ngành khác soạn thảo). Trong việc nhận xét, góp ý này thường xuyên xảy ra tình trạng sau: nếu như nội dung trưng cầu có những điểm động chạm trực tiếp đến bộ, ngành, đoàn thể được đề nghị góp ý... thì việc nhận xét, góp ý được chú trọng, và cũng chỉ chú trọng ở các điểm đó; nếu không động chạm nhiều thì việc góp ý và nhận xét là hình thức, chiếu lệ. Tất nhiên, điều này có thể hiểu được do một cơ quan thường không có nhân lực có chuyên môn cao để thẩm định các vấn đề không trực tiếp liên quan đến công việc của đơn vị mình. Điều đáng lo ngại là các nhận xét, góp ý thường theo đuổi mục đích lợi ích ngành hẹp, nhất là khi góp ý vào văn bản dự thảo pháp luật. Tư tưởng và cung cách hành xử cục bộ, ngành hẹp, địa phương chủ nghĩa trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay rất nghiêm trọng. Tâm lý "ăn cây nào, rào cây ấy" còn có chỗ đứng khá vững chắc trong xã hội, lẽ thói tư duy nông dân còn rất mạnh. Không ít trường hợp các dự luật do các bộ, ngành soạn thảo chỉ nhằm mục đích tăng quyền lực, nhất là củng cố cơ chế "xin - cho" của ngành, bộ đó, bất kể nhu cầu xã hội,

tình hình thực tiễn. Khi báo chí lên tiếng phê phán thì phản ứng rất mạnh mẽ, bằng mọi phương tiện và đòn bẩy quyền lực bộ, ngành này đang có. Trong hoạt động của bộ máy quản lý xã hội của chúng ta, các bộ, ngành thường có những mối liên hệ đan xen, vì vậy tâm lý e ngại, tránh đụng chạm là phổ biến, dẫn đến né tránh, không đưa ra các phản bác, nếu như các dự luật đó không ảnh hưởng trực tiếp đến bộ, ngành mình. Trường hợp ảnh hưởng trực tiếp thì phản ứng lại gay gắt nhằm bảo vệ kỹ được "lãnh địa" của mình.

Nếu góp ý, nhận xét là việc làm ít có tính ràng buộc trách nhiệm cao, thì phản biện, ngược lại, là công việc đòi hỏi đơn vị thực hiện phải bộc lộ lập trường rõ ràng hơn, và chịu trách nhiệm về các quan điểm đưa ra để phản biện. Trong các lĩnh vực, loại hình công việc có thể, nên *thay thế hoặc bổ sung cơ chế nhận xét, góp ý bổ sung bằng cơ chế phản biện* của cơ quan có uy tín, áp dụng cơ chế nhiều tập thể khác nhau soạn thảo *dự án song song và phản biện chéo*.

Với các dự thảo quan trọng nên áp dụng *phản biện nhiều nấc, nhiều tầng*. Ngay khi soạn thảo đã có phản biện (giao cho các đơn vị, tập thể, cá nhân xây dựng dự thảo độc lập với nhau, sau đó tổ chức đối chiếu, bảo vệ). Không nên để xảy ra tình trạng đơn vị tham mưu lựa theo ý lãnh đạo cao cấp, pha trộn, trung hòa các ý kiến khác nhau (có thể có) của cán bộ cao cấp về một vấn đề, đưa vào dự thảo, khiến cho dự thảo trở thành văn bản thực hiện thiếu tính định hướng rõ ràng (hiện tượng này không phải đã hết).

Sau khi hình thành dự thảo của đơn vị tham mưu, dự thảo này cần nhận được phản biện của vài đơn vị khác, độc lập với các đơn vị trước. Với một số đề án, có thể trưng cầu cả phản biện của các tổ chức nghiên cứu của nước ngoài.

3 - *Các cá nhân độc lập* cũng là chủ thể phản biện rất hiệu quả, bởi phản biện xuất phát từ cá nhân bao giờ cũng mang tính trách nhiệm cao. Với phản biện cá nhân, cách tổ chức cần theo các hợp đồng trách nhiệm rõ ràng. Các cam kết này mang tính chất chế định, người phản biện phải bị ràng buộc bởi các quy định chặt chẽ, kể cả quy định giữ bí mật nội dung được tham gia phản biện (trong các trường hợp cần thiết).

Ở nhiều nước phát triển thường hình thành cái gọi là "giới tinh hoa của xã hội". Theo một cách hiểu, giới tinh hoa là khái niệm chỉ bộ phận nằm trong hoặc liên hệ chặt chẽ với tầng lớp xã hội đương quyền, nhưng có sự độc lập tương đối với bộ phận trực tiếp điều hành xã hội. Giới tinh hoa được hưởng sự đào tạo chất lượng cao, được bảo đảm về vật chất (tùy theo bối cảnh từng nước), có vị thế xã hội ưu tiên. Giới tinh hoa này thông qua các cơ chế được chấp nhận trong thể chế đó đưa ra các phê phán đối với chính sách của giới cầm quyền. Các "salon chính trị" nhiều khi có thương hiệu mạnh, đóng vai trò như người phản biện thường xuyên đối với chính quyền. Thường thường "giới tinh hoa" có những mâu thuẫn nhất định với giới cầm quyền, nhưng về bản chất đó không phải xung đột quyền lợi, mà chỉ là sự thi thố về năng lực nhìn nhận và xử lý các vấn đề xã hội trong nội bộ giai cấp thống trị. Đó là cách thức giai cấp tư sản thực hiện dân chủ trong nội bộ nhằm mục đích bảo đảm hiệu quả của quá trình nắm giữ, sử dụng quyền lực.

Giới tinh hoa có những phương thức, phương tiện cần thiết để tiến hành phản biện đối với chính sách của giới cầm quyền mà số đông quần chúng không có được. Đó là các sinh hoạt chính trị - xã hội nội bộ, khả năng tiếp cận với các yếu nhân của chính quyền, kể cả việc nhận được các thông tin

chính xác. Tại Mỹ và các nước Tây Âu từ lâu đã phân biệt các loại hình báo chí khác nhau: báo "vàng", mang nhiều tính lá cải, cho số đông; báo "trắng", hay còn gọi là báo "cao cấp", phát hành với số lượng bản không nhiều, giá bán cao, chỉ phù hợp với người có tiền, chứa đựng các thông tin chính trị - xã hội - kinh tế có chất lượng, tương đối khách quan, phục vụ cho một bộ phận nhỏ trong xã hội gắn chặt hoặc liên quan đến chính trường.

Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, tầng lớp trí thức xuất thân từ nhân dân lao động và gắn chặt với nhân dân. Không cần phải hình thành một tầng lớp tách biệt với đa số như trong xã hội tư bản. Tuy nhiên, nhu cầu khách quan vẫn phải có một bộ phận trí thức có những kỹ năng nhìn nhận, phân tích các vấn đề chính trị - kinh tế - xã hội mà không gắn trực tiếp với công việc điều hành xã hội hàng ngày, đóng góp vào các định hướng xã hội thông qua phản biện đối với các dự án xã hội dự kiến áp dụng. Họ có thể nằm ở các thực thể kinh tế - xã hội khác nhau, nhưng điểm chung là có hiểu biết và tư duy khoa học trình độ cao, tích cực trong việc đóng góp trí tuệ vào công việc điều hành đất nước. Những "cộng tác viên" như vậy rất cần thiết cho các cơ quan hoạch định chính sách.

Có thể có những "đạn xen" giữa phản biện xã hội phạm vi hẹp và phạm vi rộng. Trong thực tế hoạt động của nhiều quốc gia có cơ chế kiểm tra đối với các phương án xã hội, có tên là "thả bóng thám không", tức là sự cố ý "rò rỉ" thông tin về một chủ trương, chính sách có thể được đưa ra, nhưng cần có sự thăm dò, đo lường phản ứng và ý kiến của xã hội (tại Mỹ mọi người đều biết các chính khách hàng đầu, bao gồm cả Tổng thống, thường có những cuộc gặp rất hẹp với một số nhà báo, nhà hoạt động chính trị... để tiết lộ một số thông tin. Những thông tin này sẽ

được công khai hóa nhưng ở dạng không nêu nguồn, hoặc ở dạng phân tích, dự báo. Có thể công khai hóa cả các lập luận nền tảng cho một chủ trương cần thăm dò. Căn cứ vào phản ứng của xã hội mà chủ trương đó sau này được chính thức đưa ra hay ngược lại, không được đưa ra nữa. Trường hợp sau các thông tin đã được đưa ra mặc nhiên bị coi như một tin đồn, một phỏng đoán đơn thuần).

Biện pháp này cũng không phải là không thể áp dụng có chọn lọc đối với chúng ta, điều quan trọng là không được lạm dụng, và cũng không thể áp dụng trong các trường hợp có nguy cơ gây tổn thất xã hội về kinh tế cũng như an sinh từ cơ chế "tin đồn".

Cần có quy định về *phản biện hẹp công khai địa chỉ phản biện* và *phản biện hẹp không công khai địa chỉ* người hoặc đơn vị phản biện để tăng tính khách quan của phản biện.

II - Phản biện xã hội phạm vi rộng.

Đa số các đường lối, chính sách, quyết định điều hành đất nước từ lĩnh vực chính trị đến kinh tế - xã hội, pháp luật, khoa học... đều có thể là đối tượng của phản biện xã hội phạm vi rộng, từ các quyết định, chính sách cụ thể, đến các chủ trương, đường lối, chính sách lớn, các văn kiện quan trọng, các dự thảo luật...

Đã là phản biện phạm vi rộng, thì bất cứ cá nhân, tổ chức, đoàn thể nào cũng có thể tham gia. Tất nhiên, có những dự án xã hội động chạm đến quyền lợi của tất cả mọi người, có những dự án xã hội chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến một thành phần dân cư nhất định, đương nhiên mức độ rộng rãi của quá trình phản biện trong mỗi trường hợp cụ thể rất khác nhau. Vì vậy, khi ta nói đến phản biện xã hội phạm vi rộng là nói đến *tính công khai* của trung cầu phản biện, chứ không hàm ý

mọi phản biện đều có sự tham gia rộng rãi của đông đảo mọi người, mọi tổ chức.

Tính tích cực xã hội của người dân là điều kiện tiên quyết để phản biện xã hội có hiệu quả. Mặt khác, tham gia phản biện xã hội cũng là thước đo độ trưởng thành về ý thức chính trị - xã hội của đông đảo nhân dân. Lịch sử dân tộc ta nói chung, chẳng đường cách mạng từ khi Đảng thành lập đến nay nói riêng, là lịch sử của các cuộc đấu tranh gay gắt để dựng nước, giữ nước. Trong các cuộc đấu tranh đó, để giành thắng lợi, không có cách nào khác là phải huy động lực lượng của đông đảo nhân dân. Đó là môi trường khiến tính tích cực xã hội của đông đảo dân cư Việt Nam rất cao, là nguyên do tại sao người Việt xưa nay, hầu phần lớn thời gian sống trong môi trường sản xuất nông nghiệp, vẫn có cách tư duy đặt "việc làng, việc nước" làm trọng.

Mặt khác, cũng cần thấy rằng trên nền tảng tính tích cực xã hội cao ấy, cho đến nay, chúng ta chưa xây dựng được ý thức phản biện như một nền nếp quen thuộc trong cuộc sống xã hội. Có nhiều nguyên nhân, nhưng ở đây chỉ nhấn mạnh một khía cạnh: trong thể chế đa đảng, đảng cầm quyền đưa ra một ý đồ, một chủ trương là đã gặp sự phản biện (ở các dạng khác nhau). Đảng cầm quyền trong trường hợp này không cần đóng vai trò người tổ chức quá trình phản biện. Còn trong điều kiện của xã hội chúng ta, Đảng Cộng sản là Đảng cầm quyền duy nhất, thì Đảng cũng là người tổ chức quá trình phản biện xã hội. Nói cách khác, để phản biện xã hội trong chế độ chúng ta thành nếp sinh hoạt chính trị - xã hội, và để phản biện có chất lượng khoa học cao, phải chủ động tổ chức quá trình phản biện (tổ chức ở đây hiểu theo nghĩa là xây dựng cơ chế, khuyến khích, thúc đẩy, khai thác tốt các kết quả của phản biện).

Trong nhiều thập kỷ, đất nước đã có những thử thách ngặt nghèo. Đảng Cộng sản Việt Nam đã "đứng mũi chịu sào" đưa dân tộc vượt qua các thử thách. Ở bộ phận lớn dân cư, tâm lý và thói quen thụ động chờ đợi vào sự lãnh đạo cũng có thể dẫn đến hiện tượng không mong muốn là ít tham gia phản biện các chủ trương, đường lối, chính sách lớn, hoạt động của các cơ quan cấp cao; chỉ thiên về nhận xét, phản biện với các chủ trương, hoạt động của các cấp địa phương, cấp trực tiếp. Cần xây dựng cho được một lòng tin không chỉ mang sắc thái tình cảm - truyền thống, mà còn xuất phát từ vị trí "đồng tác giả" của nhân dân với Đảng, Nhà nước trong các chính sách lớn.

Xuất phát từ cơ cấu tổ chức xã hội hiện nay ở nước ta, ba chủ thể chính tham gia hữu hiệu vào phản biện xã hội, cũng là ba kênh chính để diễn ra phản biện xã hội, là: 1 - các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội - nghề nghiệp mà quan trọng nhất là Mặt trận Tổ quốc, 2 - Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, 3 - công luận.

Quốc hội: Trước khi là người quyết định cuối cùng đối với việc thông qua các dự thảo luật, Quốc hội có vai trò như người phản biện đối với các dự thảo luật (hiện chủ yếu do các bộ, ngành soạn thảo...), đồng thời là người tổ chức quá trình phản biện xã hội đối với các văn bản quan trọng nhất nói trên thông qua quá trình huy động trí tuệ của toàn xã hội.

Về khía cạnh thứ nhất: Bất cứ ai theo dõi các cuộc thảo luận được truyền hình trực tiếp trong các phiên họp của Quốc hội có thể nhận thấy rằng, mặc dù chất lượng thảo luận được nâng cao, nhưng vẫn chủ yếu là các nhận xét, phê bình với các nội dung cụ thể của dự án luật, ít khi có thể thấy cấp độ phản biện có hệ thống với toàn bộ văn bản dự thảo luật, đưa ra

các phương án khác của luật. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, cần có đủ phương tiện và nhân sự để đóng vai trò chủ chốt trong tất cả các khâu: sáng kiến luật; dự thảo luật; thẩm định, thông qua; giám sát thi hành luật... Số lượng và chất lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách chưa đủ để đảm đương khối lượng công việc lớn như vậy. Quốc hội ít khi xuất hiện sáng kiến và dự thảo luật, ít khi có phản biện xuất phát từ các nhóm đại biểu là tác giả các phương án khác nhau của dự thảo luật. Hầu như chưa có đại biểu Quốc hội là tác giả sáng kiến và dự thảo luật. Vai trò của Quốc hội bị giới hạn vào công việc rà soát, bổ sung, sửa đổi. Với cơ chế vận hành như hiện nay, rất dễ xảy ra tình trạng "khép kín" của quá trình xây dựng, phản biện, thẩm định... các dự án luật trong phạm vi hệ thống nhà nước: sáng kiến luật nảy sinh từ cơ quan nhà nước (bộ, ngành,...), được xây dựng theo phân công trong nội bộ các cơ quan nhà nước (thường là bộ, ngành thuộc lĩnh vực luật điều chỉnh sẽ soạn dự thảo), việc góp ý diễn ra khi các bộ, ngành, đoàn thể khác... được yêu cầu đưa ra nhận xét, mà các bộ, ngành, tổ chức xã hội nhiều khi không để tâm nhiều vào việc này, trừ khi có những vấn đề động chạm trực tiếp đến lĩnh vực của mình. Khi thảo luận tại Quốc hội, không phải tất cả các đại biểu Quốc hội đều có thời gian và tâm lực để nghiên cứu xem xét toàn diện. Bộ phận lớn trong thành phần đại biểu Quốc hội nằm trong bộ máy các cơ quan nhà nước và cơ quan lãnh đạo chính trị, tức là về cơ bản chủ thể đề xuất và chủ thể phản biện cũng không khác nhau nhiều về thành phần. Liệu cơ quan lập pháp có thực sự nắm bắt được đầy đủ phản ứng, nhìn nhận... của các tầng lớp xã hội khác nhau, mà các văn bản luật sẽ thông qua sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các tầng lớp đó?

Về vai trò thứ hai (tổ chức, huy động trí tuệ xã hội để xây dựng, phản biện đối với các dự thảo luật): Các đại biểu và các Ủy ban của Quốc hội cần có đủ phương tiện để chủ trì, huy động, tổ chức hoạt động của các lực lượng khoa học để nghiên cứu, soạn thảo, phản biện một cách kỹ càng... dự án luật.

Pháp luật bao trùm, điều chỉnh mọi lĩnh vực khác nhau của hoạt động xã hội, do đó có tính chất chuyên sâu rất cao. Sự hiểu biết, vốn sống, kiến thức của nghị sĩ riêng lẻ, hay tập thể các thành viên có trình độ, kiến thức, hiểu biết, vốn sống phong phú của các Ủy ban của Quốc hội là điều kiện cần, nhưng chưa đủ cho hoạt động có hiệu quả của Quốc hội. Điều tối cần thiết là Quốc hội phải huy động được, tổ chức được hoạt động của nhiều tập thể nghiên cứu và nhiều chuyên gia, có kênh thu thập được quan điểm, ý kiến của rộng rãi dân chúng, hút các nguồn năng lực trí tuệ đó vào công việc lập pháp và cải tiến pháp luật. Nói cách khác, một quá trình phản biện phạm vi hẹp cần diễn ra để chuẩn bị cho quá trình phản biện rộng rãi hơn. Như vậy, Quốc hội phải có nguồn phương tiện phù hợp, trong đó quan trọng nhất là phương tiện tài chính, và nguồn nhân lực giúp việc đủ và mạnh. Nếu không có đủ các phương tiện này, quá trình vận hành của Quốc hội để ngang với trách nhiệm, quyền lực của mình sẽ rất khó khăn.

Quốc hội có vai trò thứ ba, đứng cao hơn các ý kiến đề xuất và ý kiến phản biện - đó là vai trò đưa ra quyết định trên cơ sở kết quả của quá trình xem xét kỹ lưỡng các dự án đã được đưa ra, các phản biện đã được trình bày. Chất lượng của việc quyết định ban hành các văn bản luật pháp phụ thuộc nhiều vào quá trình trước đó.

Hiện nay, chất lượng công tác lập pháp của Quốc hội đã nâng cao nhiều, nhưng vẫn có hiện tượng chất lượng một số bộ luật đã

được thông qua chưa đáp ứng yêu cầu, có những bộ luật gồm nhiều nội dung chỉ mang tính chất tuyên ngôn, lại có thể được giải thích theo nhiều kiểu khác nhau, nhiều khi rất khó khăn để xây dựng văn bản dưới luật, càng khó khăn khi đi vào thực hiện trong cuộc sống.

Ví dụ: Một số nội dung và cách diễn đạt trong Pháp lệnh về Dân số và Gia đình đã thông qua đem lại kết quả tiêu cực trong việc kiểm soát gia tăng dân số. Những mâu thuẫn của các nội dung này khá rõ ràng, mặc dù vậy Luật vẫn được thông qua. Điều này chỉ có thể giải thích rằng dự thảo luật có thể đã không trải qua sự phân biện sâu sắc và cẩn trọng. Khi bộc lộ tác động tiêu cực của các nội dung này, thay vì thẳng thắn phân tích, nhận trách nhiệm, đề xuất phương án sửa sai, lại có những động thái quy trách nhiệm cho việc tuyên truyền giải thích luật.

Để cơ quan lập pháp có thể nắm bắt đầy đủ phản ứng của các tầng lớp dân cư về một quy định luật pháp sắp ban hành, không thể trông cậy chỉ vào ý thức và khả năng của các đại biểu Quốc hội (gần dân, tìm hiểu các nguyện vọng của dân). Những cố gắng đó của từng cá nhân là rất quan trọng, nhưng chưa thể là cơ chế ổn định, khách quan có thể bảo đảm thu nhận được đều đặn các phản ứng của xã hội.

Xây dựng cơ chế để mọi phản ứng của các thành phần xã hội khác nhau có thể được truyền tải đến và được thu nhận tại cơ quan quyền lực cao nhất là vấn đề sống còn để các văn bản pháp luật đáp ứng được những lợi ích khách quan đúng đắn, có thể điều hòa được quyền lợi hiện đã rất khác nhau trong nhân dân. Cơ chế đó có thể rất phong phú: thông qua tiếp xúc cử tri; thông qua dư luận báo chí; nghiên cứu xã hội học; nghiên cứu của các Ủy ban trong Quốc hội... Mặt khác, cũng không nên thành kiến với cả các hình thức

trước nay không được áp dụng. Một ví dụ là về hiện tượng mà phương Tây dùng với khái niệm Lobby (vận động hành lang).

Vận động hành lang được hiểu là những hoạt động hậu trường nhằm thuyết phục những thành viên của cơ quan lập pháp thực hiện hoặc không thực hiện hành vi lập pháp mới. Người vận động hành lang là người chuyển tải quan điểm của một bộ phận trong xã hội. Người vận động xuất phát từ lợi ích của bộ phận xã hội đó mà thuyết phục các nhà lập pháp. Trong xã hội tư sản, vận động hành lang có hai mặt: Một mặt, nó là biện pháp để các bộ phận khác nhau trong giai cấp tư sản tác động trực tiếp vào quá trình lập pháp, uốn hoạt động lập pháp theo hướng có lợi nhất cho quyền lợi cục bộ của mình. Theo khía cạnh đó, vận động hành lang thường được chúng ta đánh giá là một hiện tượng mờ ám mang tính mua chuộc, không minh bạch trong nghị trường tư sản. Mặt khác, vận động hành lang cũng là một hình thức để giới lập pháp nhận được các tín hiệu và đòi hỏi của một bộ phận trong xã hội. Khách quan mà nói, một nghị sĩ chân chính cũng cần cảm nhận được sức ép từ các cuộc vận động kiểu này để bổ sung cho nhận biết từ các kênh rộng rãi khác (như dư luận, báo chí...). Chỉ sau khi cảm nhận đầy đủ các đòi hỏi phản ánh các quyền lợi khác nhau của các giai tầng khác nhau, nghị sĩ mới có đủ cơ sở để xác định lập trường của mình. Theo nghĩa thứ hai này, vận động hành lang không phải là một điều không thể áp dụng (tất nhiên, có chọn lọc và thay đổi về tính chất) trong thể chế lập pháp của nhà nước chúng ta.

Có thể có câu hỏi đặt ra: Tại sao lại chấp nhận những vận động hành lang, nếu như kiểu vận động này có thể làm sai lệch các quan điểm của các nhà lập pháp?

Chúng tôi cho rằng vận động hành lang không đương nhiên dẫn đến việc lệch lạc của công tác luật pháp, nếu nó được sử dụng đúng đắn - tức là như một kênh để nắm bắt các nguyện vọng và đòi hỏi của một bộ phận dân cư. Đòi hỏi đó có được đáp ứng thông qua các văn bản pháp luật hay không còn phụ thuộc vào sự cò sát với các quyền lợi của những thành phần dân cư khác. Trong mọi trường hợp, nắm bắt được, cảm nhận được áp lực từ các nhóm lợi ích vẫn là điều cần thiết. Từ sự nắm bắt đó, có thêm cơ sở cho các quyết định. Nếu được tổ chức tốt, việc vận động cho sự ra đời hoặc vận động để ngăn cản sự ra đời của luật có thể lại là một yếu tố để phát huy phản biện xã hội.

Mặt trận Tổ quốc là tổ chức rất rộng rãi, về nguyên tắc mang tính đại diện rất lớn. Mặt trận Tổ quốc bao hàm trong mình nhiều yếu tố của xã hội dân sự, trong đó có yếu tố đã được hiện thực hóa, có yếu tố còn ở dạng tiềm năng. Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phát huy vai trò đại đoàn kết toàn dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thời có khả năng trở thành người phản biện xã hội chính yếu nhất. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đương nhiên dẫn đến xây dựng xã hội dân sự. Nếu bổ sung, hoàn thiện, cải tiến thành công hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, sẽ tránh được việc phải xây dựng xã hội dân sự từ điểm khởi đầu (là việc trong bối cảnh hiện nay chứa đựng những rủi ro không nhỏ). Thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc sẽ góp phần quan trọng hàng đầu trong việc tạo ra được đồng thuận xã hội - đồng thuận thực chất - và thúc đẩy việc hoàn thiện với tốc độ nhanh cơ chế quản lý các quá trình xã hội.

Để làm tốt chức năng phản biện xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc phải tránh được *căn bệnh nhà nước hóa, hành*

chính hóa. Điều rõ ràng là phản biện chỉ có thể có được khi người phản biện đứng ở vị trí khác, có góc nhìn khác với người đưa ra dự án cần phản biện. Kể cả khi xã hội hoàn toàn đồng nhất về tư tưởng, khi đó nếu nhìn toàn xã hội thì hoạt động phản biện là tự phản biện, nhưng nếu nhìn vào các thành phần trong xã hội đó thì vẫn có chủ thể phản biện, khách thể phản biện tách biệt. Một khi hoạt động của các tổ chức, đoàn thể xã hội bị hành chính hóa, nhà nước hóa, thì trong trường hợp tốt nhất, tổ chức, đoàn thể đó chỉ có thể làm được công việc chuyển tải các chủ trương, chính sách của Nhà nước đến dân chúng, thúc đẩy việc hiện thực hóa các chủ trương đó, nhưng không thể làm được chức năng tạo ra tương tác sống động giữa nhân dân và Nhà nước.

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, "căn bệnh" hành chính hóa, nhà nước hóa hoạt động của các tổ chức, hội, đoàn thể vẫn chưa thể mau chóng khắc phục. Không nên đợi đến lúc chữa xong "căn bệnh" đó mới bắt đầu thực hiện cơ chế phản biện xã hội. Ngay từ giờ nên khẩn trương thể chế hóa và hiện thực hóa chức năng phản biện xã hội của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc. Chính quá trình thực hiện phản biện xã hội sẽ tạo ra động lực để các tổ chức thành viên đổi mới triệt để hoạt động của mình.

Công luận là một kênh rất quan trọng để tổ chức phản biện xã hội phạm vi rộng. Các phương tiện truyền thông có khả năng giải quyết được mâu thuẫn giữa yêu cầu tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí và yêu cầu có được phản biện xã hội chất lượng cao, phạm vi rộng, nói cách khác, ưu thế chính là *tốc độ tổ chức quá trình phản biện*. Hệ thống các tổ chức, đoàn thể xã hội nhiều thành phần, mỗi thành phần có nhiều cấp, nên việc triển khai phản biện xã hội quy mô rộng toàn

xã hội nhất định đòi hỏi thời gian khá dài. Do vậy, tổ chức phản biện xã hội quy mô rộng thông qua cơ chế này cần có tính kế hoạch cao, và hướng vào các vấn đề lớn. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông hiện nay có thể trong một thời gian cực ngắn đã chuyển tải đến toàn xã hội các dự án xã hội, và cũng trong thời gian rất ngắn đã có thể thu thập được một số lượng ý kiến phản biện khổng lồ từ đông đảo nhân dân. Ngày nay, các kênh phản biện xã hội rộng rãi khác cũng không thể không sử dụng truyền thông đại chúng. Nhưng đây cũng là yếu tố đòi hỏi các đơn vị truyền thông đại chúng phải có phương thức hoạt động thực sự cẩn trọng, với tinh thần *trách nhiệm xã hội* sâu sắc. Thế mạnh tốc độ thông tin cao, tốc độ thu thập thông tin phản hồi cao của truyền thông đại chúng lại đi kèm với *khả năng sai sót cao* trong việc sàng lọc và phân tích, trung cất khối lượng chất liệu thông tin để có "sản phẩm" phản biện thực sự có chất lượng và mang tính khách quan cao. Giải pháp hợp lý nhất là hoạt động truyền thông cần phối hợp chặt chẽ với hoạt động phân tích, xử lý thông tin của các cơ quan khoa học. Công nghệ thông tin ngày nay đem lại các công cụ rất tiện lợi cho thăm dò dư luận xã hội. *Thăm dò dư luận xã hội* - một phương thức hỗ trợ hữu hiệu cho phản biện xã hội. Phát triển mạnh mẽ, trên nền tảng khoa học công việc này là điều tối cần thiết. Không làm được điều này, sẽ có tình trạng "lấn sân" của các tổ chức, đơn vị nước ngoài hoạt động thăm dò dư luận trên lãnh thổ Việt Nam.

Về mặt khoa học, chúng ta cần nhận thấy một thực tế khách quan là: một lực lượng chính trị khi nắm quyền lãnh đạo xã hội thông qua cơ cấu nhà nước, dẫu có động cơ và mục tiêu xã hội tiến bộ, cũng dễ bị quyến rũ bởi chủ nghĩa duy ý chí. Khi nói về vai trò của công đoàn trong chế độ Xô-viết, Lê-nin đã

thẳng thắn chỉ ra rằng một trong các nhiệm vụ của công đoàn là **phải đấu tranh** với cả Nhà nước Xô-viết - là **nhà nước** của chính giai cấp công nhân - nhằm giúp Nhà nước này tránh được căn bệnh quan liêu. Đảng Cộng sản Việt Nam có trọng trách là người lãnh đạo chính trị duy nhất của đất nước trên chặng đường lịch sử hết sức phức tạp. Trong điều kiện độc quyền lãnh đạo, vấn đề xây dựng và vận hành cơ chế phản biện xã hội càng đặt ra rất cấp thiết, là nhu cầu khách quan đối với hoạt động lãnh đạo của Đảng. Sự thống nhất chính trị chính là thuận lợi rất lớn để thực hiện cơ chế phản biện xã hội có chất lượng cao. Mặt khác, nếu không sử dụng triệt để thuận lợi này, không phát huy hết vai trò dân chủ của nhân dân trong phản biện xã hội cũng như trong các hoạt động khác, bản thân vị trí độc quyền lãnh đạo sẽ dễ dẫn đến căn bệnh duy ý chí, quan liêu với tất cả hiểm họa kèm theo. Ở vị thế cầm quyền, Đảng đã đưa ra khẩu hiệu "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" - một định hướng mang tính nguyên tắc của cả thời kỳ đổi mới. Xây dựng và vận hành cơ chế phản biện xã hội, chính là một trong những công việc lớn đi theo định hướng đó.

Trong giai đoạn hiện nay, có nhiều yếu tố khiến cho việc xây dựng và vận hành cơ chế phản biện xã hội càng trở nên quan trọng: Đó là sự gia tăng tính phức tạp của các quá trình xã hội trong thời kỳ tiếp tục đổi mới để xây dựng CNXH tại Việt Nam, là đòi hỏi khách quan phải chính đốn, nâng cao chất lượng, năng lực, phẩm chất của đội ngũ lãnh đạo, là sự cần thiết phải bác bỏ không chỉ bằng lý lẽ, mà bằng thực tiễn, những vu cáo của các thế lực thù địch xung quanh vấn đề dân chủ, nhân quyền. Ở giai đoạn này, tiền đề để xây dựng và vận hành đúng đắn cơ chế phản biện xã hội là **ý chí chính trị cộng với tinh thần khoa học**. □